

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก  
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

**ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม :** นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม :** ผู้บริหารระดับจังหวัด ตลอดจนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีด้านเกษตรต่างๆ ให้แก่เกษตรกรไปในคราวเดียวกัน โดยโครงการดังกล่าวมีเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

**ผลจากการมีส่วนร่วม :** โดยการดำเนินโครงการครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้ารับบริการ และได้รับการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกด้านในคราวเดียวกัน เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ และการให้วัคซีนป้องกันโรค รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย

**การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน :** จากการจัดโครงการและลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในครั้งนี้ ได้รับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องเกษตรกรส่งผลให้ทางคณะผู้บริหารของจังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะได้รับทราบปัญหา และจะนำไปพิจารณา ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งจะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดโครงการในลักษณะนี้ขึ้นอีกเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก เป็นการให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตร เป็นต้น





2. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มอบหมายให้นายนันทวิช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมถอดบทเรียน  
การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568

**ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม :** การประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ห้องประชุมมรกต โรงแรมโดมอนด์ พลาซ่า อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

**สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม :** จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกแห่ง ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าจำนวน 50 คน

**ผลจากการมีส่วนร่วม :** ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอและแสดงความคิดเห็นในการถ่ายทอดบทเรียนในทุก ๆ ประเด็นในการแปลงนโยบายและมาตรการนำไปสู่การปฏิบัติ เช่น วิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 ที่ผ่านมา , แนวทางการลดจำนวนผู้บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตที่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง , การจัดทำฐานข้อมูลยานพาหนะทุกประเภท , การสำรวจจุดเสี่ยง จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมเร่งปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงให้เอื้อต่อการสัญจรทุกรูปแบบ และการกำหนดประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้เดินทางอย่างปลอดภัยในทุกเทศกาล เป็นต้น

**การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน :** จากการประชุมดังกล่าวนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี พ.ศ. 2568 โดยได้กำหนดแผนงาน กิจกรรมและโครงการ พร้อมมอบหมายภารกิจให้กับคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดำเนินการตามบริบท ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่

- ยุทธศาสตร์ ที่ 1 มุ่งเป้าลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสของผู้ใช้รถใช้ถนน
- ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของยานพาหนะ
- ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการเดินทางที่ยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ ที่ 4 พัฒนารากฐานโครงสร้างการทำงานความปลอดภัยทางถนน

โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังมาถึง



3. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มอบหมายให้นายบันดาล สติรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน  
เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.) ครั้งที่ 2/2568

**ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม :** การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 ณ ห้องต่าปี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

**สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม :** จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.) ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมเสนอแนวคิด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา และแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งเพื่อหารือและติดตามสถานการณ์สถานะเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมในจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง กรอ. ถือเป็นกลไกสำคัญในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจระดับจังหวัดให้มีความเข้มแข็ง

**ผลจากการมีส่วนร่วม :** กรอ.สุราษฎร์ธานี ร่วมให้ข้อเสนอในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในประเด็นการติดตามความคืบหน้าเรื่องการเสนอเขตพื้นที่นวัตกรรมมูลค่าสูงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้เสนอพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อกำหนดเป็นเขตพื้นที่นวัตกรรมมูลค่าสูง จำนวน 2 พื้นที่ ได้แก่ เขตนวัตกรรมอุตสาหกรรมมูลค่าสูงจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพินและอำเภอบ้านนาเดิม และเขตนวัตกรรมเชิงสุขภาพมูลค่าสูงเกาะพะงัน

**การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน :** จากการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (กรอ.) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ผลักดันกระบวนการขับเคลื่อนและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการเสนอเขตพื้นที่นวัตกรรมมูลค่าสูงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 2 พื้นที่ จนกระทั่งปัจจุบันเขตพื้นที่นวัตกรรมมูลค่าสูงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการอนุมัติหลักการโดยคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว





4. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
มอบหมายให้นายบันดาล สติรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
บูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์  
ยกระดับการจัดลำดับการแก้ไขการค้ามนุษย์

**ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม :** จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วม  
ร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ยกระดับการจัดลำดับ  
การแก้ไขการค้ามนุษย์ในประเทศจาก Tier 2 เป็น Tier 1 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยดำเนินการเมื่อวันที่  
7 กุมภาพันธ์ 2568 ณ บริเวณหมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะพะลวย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

**สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม :** นายบันดาล สติรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ได้รับมอบหมายจากนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบูรณาการตรวจคุ้มครอง  
แรงงานในเรือประมงทะเล ร่วมกับหน่วยงานภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย ศรชล.จว.สตู ,  
ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ (ศคท. ) กอ.รมน. , กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจน้ำ , ตำรวจภูธร  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี , ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ,  
สนง.ประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ,  
สนง.แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สนง.ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สนง.จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
และศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 8

**ผลจากการมีส่วนร่วม :** จากการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลครั้งนี้  
ส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการตรวจดูแลสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน สวัสดิการ  
ความเป็นอยู่บนเรือ การทำงานของคนต่างด้าว การส่งเงินกองทุนเงินทดแทน เครื่องมือทำการประมง  
เครื่องหมายประจำเรือ สมุดทำการประมง เอกสารเรือประมง คนประจำเรือ ผู้ควบคุมเรือ ใบประกาศนียบัตร  
ผู้ควบคุมเรือ ช่างเครื่องยนต์เรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือ ได้แก่ พวงชูชีพ ถังดับเพลิง และเสื้อชูชีพ การค้า  
มนุษย์ด้านแรงงาน โดยใช้เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ต. 266) จาก ศรชล. ภาค 2 ทั้งนี้ ผลการตรวจเรือ จำนวน 8 ลำ  
มีลูกจ้างรวม 42 คน สัญชาติไทย 14 คน สัญชาติเมียนมา 26 คน และสัญชาติกัมพูชา 2 คน นายจ้างทุกราย  
ปฏิบัติถูกต้อง ไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบข้อบกพร่องซึ่งเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใด

**การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน :** ส่งผลให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
เกิดการยกระดับการคุ้มครองแรงงานในภาคประมงอย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันไม่ให้แรงงานตกเป็นเหยื่อ  
การค้ามนุษย์ และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสามารถสนองต่อ  
นโยบายของรัฐบาลที่เน้นย้ำให้มีการบริหารจัดการแรงงานในภาคประมงอย่างเป็นระบบ ป้องกันปัญหา  
การค้ามนุษย์ และคุ้มครองสิทธิของแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย



